
30. fundur sveitarstjórnar Fljótsdalshrepps, Végarði 11.6. 2024, kl. 9:00  

Mætt eru:  Anna Jóna Árnmarsdóttir, Halla Auðunardóttir, Jóhann F. Þórhallsson, Kjartan Benediktsson, 

og Helgi Gíslason sveitarstjóri.  Lárus Heiðarsson oddviti boðaði forföll.  1. Varamaður Urður 

Gunnarsdóttir var fjarverandi en 2. Varamaður Guðni Jónsson mætti.  Varaoddviti Jóhann F. Þórhallsson 

tók við fundarstjórn. 

Dagskrá:  

 
1. Oddvitakjör 

2. Vatnsveita-kostnaðaráætlun 

3. Vegagerð-kostnaðaráætlun 

4. Fulltrúi í Hreindýraráð 

5. Ágangsfé 

6. Faghópar  

7. Umsagnir Fljótsdalshrepps um aðal-og deiliskipulag  

8. Fundargerðir: 

a. Almannavarna 27.5.2024 

b. Byggingar-og skipulagsnefndar 31.5.2024 

a. Umhverfis-og loftslagsnefndar 28.5.2024, 3.6.2024 og 4.6.2024 

c. Samtaka orkusveitarfélaga 2.5.2024 

d. Svæðisráðs austursvæðis Vatnajökulsþjóðgarðs 2.2.2024 og 8.5.2024 

e. Stjórnarfundur Austurbrúar 17.5.2024 

f. Stjórnarfundur SSA 17.5.2024 

9. Ársreikningur Ársala 2023 

10. Ársreikningur Brunavarna á Héraði 2023 

11. Samningur um slökkvilið 

12. Erindi Innviðaráðuneytis, um upplýsingar 

13. Erindi v. Sturluflatar um ábúð og kaup 

14. Erindi Fjarðarorku um slóða 

15. Erindi frá Félagi skógarbænda-Skógardagurinn mikli. 

16. Bílaplan við Hengifoss og lækkun umferðarhraða  

17. Skýrsla sveitarstjóra 

18. Önnur mál 



 

1. Oddvitakjör 

Lárus hlaut 5 atkvæði í kostningu um oddvita.  Jóhann hlaut 4 atkvæði og Kjartan 1 atkvæði í 

kostningu um varaoddvita. 

 

2. Vatnsveita-kostnaðaráætlun 

Kostnaðaráætlun unnin af Logg kynnt.  Sveitarstjóra falið að leyta tilboða í verkið.   

 

3. Vegagerð-kostnaðaráætlun 

Fyrir lá kostnaðaráætlun Vegagerðarinnar fyrir klæðningu á 1 km kafla á Norðurdalsvegi frá 

vegamótum við Fljótdalsstöð, samþykkt.  Sveitarstjóra falið að skoða mölun á efni í Fljótsdal. 

 

4. Fulltrúi í Hreindýraráð 

Kynnt. 

 

5. Ágangsfé 

Dagskrálið frestað til næsta fundar. 

 

6. Faghópar  

Samþykkt að stofna faghóp vegna byggingu tveggja parhúsa í Hamborg fyrir sveitarfélagið.  

Eftirtaldir eru tilnefndir til að starfa í hópnum:  Skarphéðinn Smári Þórhallsson, Ingimar 

Jóhannsson og Urður Gunnarsdóttir.  Starfsmaður faghóps er tilnefndur Jónas Hafþór 

Jónsson.  

 

Samþykkt að stofna faghóp til eins árs varðandi uppbyggingu staðarins á Hengifoss svæðinu 

og í Fljótsdal.  

 

7. Umsagnir Fljótsdalshrepps um aðal-og deiliskipulag  

Sveitarstjórn samþykkir eftirfarandi tvær umsagnir frá Skipulagsstofnun: 

Varðar: Umsögn sveitarstjórnar um athugasemdir vegna deiliskipulags fyrir atvinnulóðir á     

Valþjófsstaðamelum. Sveitarstjórn fór yfir athugasemdir og umsagnir og samþykkir þær. 

Sveitarstjóra falið að ganga frá málinu. 

Varðar: Umsögn sveitarstjórnar um athugasemdir vegna breytinga á Aðalskipulagi 

Fljótsdalshrepps 2014-2030.   Sveitarstjórn fór yfir athugasemdir og umsagnir og samþykkti 

þær.  Sveitarstjóra falið að ganga frá málinu. 



 
8. Fundargerðir: 

b. Almannavarna 27.5.2024 

Kynnt. 

c. Byggingar-og skipulagsnefndar 31.5.2024 

Ann-Marie Schlutz sækir um stöðuleyfi fyrir matarvagn norðan Hengifossár í landi 

Hjarðarbóls fyrir hönd Sauðagulls ehf. kt. 650219-1980 fyrir tímabilið 29. mai 2024 til 31. 

mai 2025. Sveitarstjórn samþykkir.  Fundargerð kynnt. 

d. Umhverfis-og loftslagsnefndar 28.5.2024, 3.6.2024 og 4.6.2024 

Kynntar. 

e. Samtaka orkusveitarfélaga 2.5.2024 

Kynnt. 

f. Svæðisráðs austursvæðis Vatnajökulsþjóðgarðs 2.2.2024 og 8.5.2024 

Kynntar. 

g. Stjórnarfundur Austurbrúar 17.5.2024 

Kynnt. 

h. Stjórnarfundur SSA 17.5.2024 

Kynnt. 

 

9. Ársreikningur Ársala 2023 

Kynntur. 

 

10. Ársreikningur Brunavarna á Héraði 2023 

Kynntur. 

 

11. Samningur um slökkvilið 

Samningur um yfirstjórn slökkviliðs samþykktur. 

 

12. Erindi Innviðaráðuneytis, um upplýsingar 

Sveitarstjóra falið að svara erindinu. 

 

13. Erindi v. Sturluflatar um ábúð og kaup 

Sveitarstjóra falið að ganga frá umsögn. 

 

14. Erindi Fjarðarorku um slóða 

Sveitarstjórn samþykkir erindið en beinir því til Fjarðarorku að leyta samþykkis landeigenda.  

 

15. Erindi frá Félagi skógarbænda-Skógardagurinn mikli. 

Samþykkt að veita styrk kr. 250.000. 

 



16. Bílaplan við Hengifoss og lækkun umferðarhraða  

Kynnt. 

 

17. Skýrsla sveitarstjóra 

Farið yfir helstu mál. 

 

18. Önnur mál 

Anna Jóna talaði um lélegt síma og sjónvarpssamband undanfarnar vikur. 

 

 

Fundi slitið kl: 11:11          

Halla ritaði fundargerð í tölvu. 

 

 

 

 

 ______________________________  _________________________________ 

 Anna Jóna Árnmarsdóttir   Guðni Jónsson 

 

 

 

 ______________________________  __________________________________ 

 Halla Auðunardóttir    Kjartan Benediktsson 

 

 

 

 _______________________________ 

 Jóhann F. Þórhallsson varaoddviti   

 



 

 


